



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ที่ ๑๖๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Soft Token)
ในการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMS Thai) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/๐๑๑๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านวิธีการใช้งานระบบ (New GFMS Thai) สู่อระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Soft Token) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี จัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิและหรือผู้ปฏิบัติงานแทน ใช้ (Soft Token) ในการปฏิบัติงานในระบบ (New GFMS Thai) รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และวิธีการเก็บรักษา Username และ Password เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานในระบบและให้เปลี่ยน Password ทุก ๓ เดือน โดยจะกำหนดให้ผู้มีสิทธิใช้ Soft Token ที่เป็นผู้อนุมัติเบิกเงิน (อนุมัติ ๑) และผู้อนุมัติจ่าย (อนุมัติ ๒) เป็นบุคคลเดียวกันมิได้ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Soft Token) ในการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผู้มีสิทธิใช้ (Soft Token)

๑. ผู้ใช้งานสำหรับบันทึกการขอเบิกเงิน การใช้สิทธิ Soft Token (L๑๕๐๘๘๖๐๕๗/๐๘๑๐๑) ในระบบ New GFMS Thai ระบบ GFMS Token Key รหัส Token Key เดิม เลขที่ ๑๕๐๘๘๖๐๕๗/๐๑๐ มีหน้าที่บันทึกข้อมูลขอเบิกเงิน ปรับปรุงข้อมูลและเรียกรายงานในระบบ New GFMS Thai พิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ตรวจสอบการรับเงิน ได้แก่

๑.๑ นางยุพาวดี ไถ่เงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก

/๑.๒ นางสาวอารีวรรณ...

๑.๒ นางสาวอารีวรรณ นวลสาส์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๒. ผู้อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน Soft Token (L๑๕๐๘๘๖๐๕๗/๐๐๘๐๑) ในระบบ New GFMS Thai ระบบ GFMS Token Key เดิม เลขที่ ๑๕๐๘๘๖๐๕๗/๐๐๑ มีหน้าที่อนุมัติข้อมูลขอเบิกเงิน อนุมัติการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิผ่าน ระบบ New GFMS Thai ได้แก่ นางปฎิภาญจน์ วงษ์สมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก เป็นผู้ที่มีสิทธิหรือรหัสผู้ใช้งาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ตามสิทธิการใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวธนพร แป้นจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง